



สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน

วารสาร ประกันสังคม

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2549

ISSN 1686-7483



นายอภัย จันทนจุลกะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เกิด

๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๖

การศึกษา

- ❖ รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ❖ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ❖ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ❖ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ❖ หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๑๗)
- ❖ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๑)
- ❖ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ❖ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ❖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ❖ ปลัดกระทรวงแรงงาน
- ❖ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ❖ อธิบดีกรมการปกครอง
- ❖ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
- ❖ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- ❖ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
- ❖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ❖ รัตนภรณ์ ชั้น ๔ (๖ มีนาคม ๒๕๒๐)
- ❖ มหาวชิรมงกุฏ (๕ ธันวาคม ๒๕๓๓)
- ❖ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๓๘)
- ❖ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔)



เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2549 ครบ 79 พรรษา สำนักงานประกันสังคม ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมัยยังทรงพระเยาว์ ที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี จัดพิมพ์หน้าปกวารสารประกันสังคม ฉบับประจำเดือนต.ค.-ธ.ค. 49 ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หลังกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองยังอยู่ในภาวะที่ต้องจับตามองต่อไป แต่จะอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมก็ยังคงต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ ได้รับความสุขร่วมกันซึ่งก็คือเป็นการทำงานเพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอีกทางหนึ่ง

วารสารฉบับนี้ขอพาท่านมาทำความรู้จักกับนายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดงานครบรอบ 16 ปี สำนักงานประกันสังคม ข่าวยุติเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรใหม่โดยเหมาจ่ายให้กับผู้ประกันตนโดยตรง เป็นเงิน 12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป ข่าวยุติขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบให้กับสถานประกอบการใน 21 จังหวัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับผู้ประกันตน รวม 7 โครงการด้วยกัน รายละเอียดของโครงการท่านสามารถติดตามอ่านได้ภายในเล่ม ส่วนบทความฉบับนี้ก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง และสำหรับช่วงนี้เป็นหน้าฝน สถานที่บางแห่งอาจมีน้ำท่วมขัง ทำให้เชื้อโรคต่าง ๆ ปะปนมากับน้ำ ซึ่งเราอาจไปสัมผัสโดยไม่ทันระวังตัว ดังตัวอย่างเช่นคุณลุง บัวหนิด ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคฉี่หนู ได้บอกเล่าเกี่ยวกับอาการของโรคนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไร ส่วนคอลัมภ์ท่องเที่ยวฉบับนี้ลุ้นหวานต้องหลบทางให้กับกิจกรรมอื่นของสำนักงานประกันสังคมก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับต้นปี 2550 นะครับ สวัสดีครับ....

บรรณาธิการ

เจ้าของ : สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ที่ปรึกษา : นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม

นางศศิธรณ อนนตกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสิทธิพล รัตนกร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายธนชล สุริยนาคางกูร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ : นางผจงสิน วรรณโกวิท นางสาวนิรมล กิริติสิทธิกุล นายสุภา มะโนปัญญา

บรรณาธิการ : นายกัมพล ต่อธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ

กองบรรณาธิการ : นายจณณะกิจ ศิริพานิช นายมนตรี กรรพมาศ นายสะอาด ยวดยิ่งยง นางสาวสุภาวดี ศรีสมบุรณ์

จัดทำโดย : ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม โทร.0 2956 2536-8 แฟกซ์ : 0 2956 2537, 0 2525 2887

Website : www.sso.go.th E-mail : info@sso.go.th

แสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่ กองบก.วารสารประกันสังคม ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมของคุยกัน) และขอความกรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่ในการติดต่อให้ชัดเจน

ครบรอบ 16 ปี สปส.มอบรางวัลสถานพยาบาล ในดวงใจ พร้อมจัดระดมความเห็นเรื่องคลอดบุตร-กำพัน



ครบรอบ 16 ปี 3 กันยายน 49 สปส.จัดพิธีมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ พร้อมจัดให้มีการระดมความเห็นเรื่องคลอดบุตรและกำพัน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ สำนักงานประกันสังคม ก.ตวอนนท์ จ.นนทบุรี



จากที่สำนักงานประกันสังคม ได้จัดงานครบรอบ 16 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลจาก “โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ” ประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้สถานพยาบาลเกิดการแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้ดีขึ้น จากนั้นเป็นการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและทันตกรรมเพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับให้ผู้ประกันตนพึงพอใจมากที่สุด

สำหรับการมอบรางวัลแก่สถานพยาบาลในโครงการสถานพยาบาลในดวงใจนั้น ในปีนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 แห่ง จากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยู่ในโครงการประกันสังคมทั้งสิ้น 269 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้คือ ต้องเป็นสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ในโครงการประกันสังคมและได้รับคะแนนประเมินคุณภาพจากการประเมินของคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ตั้งแต่ 90 % ขึ้นไป นอกจากนี้ยังต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) มีการจัดระบบบริการที่เอื้อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่สะดวกสบายเอาใจใส่ ผู้ประกันตน ไม่มีข้อร้องเรียน และมีจำนวนผู้ประกันตนเลือกไม่สัดส่วนที่สูง ไม่ลดลงในแต่ละปีอีกด้วย

ทั้งนี้รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจระดับประเทศในปีนี้ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับโล่และประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทไปครอง ส่วนสถานพยาบาลในดวงใจที่ชนะรางวัลระดับภาค มีทั้งหมด 7 แห่งจะได้รับโล่และประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล แห่งละ 100,000 บาท แบ่งตามภาคได้ดังนี้ คือ ภาคกลาง 1 แห่ง โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง นอกจากนี้สปส.จะให้รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ 8 แห่งนี้แล้ว ยังได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศอีกจำนวนทั้งสิ้น 86 แห่ง อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดระดมความคิดเห็นกรณีทันตกรรมและคลอดบุตรเพื่อนำมาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กรณีให้ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้ประกันตนมากที่สุด โดยการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ สปส.ได้เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมความคิดเห็น และภายในบริเวณงานยังมีการจัดบูธของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกันตน ได้แก่ บริษัททรอมอเตอร์ไรซ์ที่เข้าร่วมโครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัททิพยประกันภัย

สำหรับก้าวต่อไปของสปส. จะมุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ เพื่อลดความรู้สึก การเป็นคนไข้ชั้น 2 ของผู้ประกันตนให้ได้ โดยมีโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฟังใจ” รับเรื่องและให้คำปรึกษาบริการทางการแพทย์ รวมทั้งจัดทีมแพทย์เข้าไปตรวจสอบการบริการตามสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่สปส.กำหนดสนับสนุนสถานพยาบาลให้จัดบริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน และจัด “โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ” โดยมีการให้รางวัลแก่สถานพยาบาลเพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลมีประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่แพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนด้วย ■

เพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 12,000 บาท



*ประกันสังคมปรับสิทธิคลอดบุตรใหม่เท่าจ่ายให้
ผู้ประกันตนโดยตรง เป็นเงิน 12,000 บาทต่อ
การคลอดหนึ่งครั้ง เริ่มใช้ปี 2550*



นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่ สปส.ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นความปรารถนาดีของสปส.ที่มีต่อผู้ประกันตน แต่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกันตนและเรียกร้องให้กลับไปใช้ระบบเดิม เป็นเพราะสถานพยาบาลบางแห่งพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทำให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ประกันตน สปส.ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร พบว่ากว่า 75% เลือกรูปแบบกำหนดวงเงินเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตน หรือภรรยาผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนโดยตรงในอัตรา 12,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง โดยครอบคลุมค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ผู้ประกันตนมีสิทธิรับค่าคลอดคนละไม่เกิน 2 ครั้ง

ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลสำหรับการคลอดบุตรได้เองตามสะดวก โดยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำหลักฐาน ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย กรุงกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ นครหลวงไทย และทหารไทย มายื่นเรื่องขอเบิกได้ที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ที่ผ่านมา สปส.ได้ปรับอัตราค่าคลอดบุตรเสมอมา นับตั้งแต่ปี 2534, 2535, 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี และสิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในในเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป ■

โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อผู้ประกันตน



ผู้มีสิทธิซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโปรดแสดงบัตร ดังนี้

ผู้ประกันตน : แสดงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/บัตรประกันสังคม

นายจ้าง : แสดงสำเนาหนังสือจดทะเบียนนายจ้าง

ข้าราชการ/ลูกจ้าง : แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงแรงงาน



โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อผู้ประกันตน มีดังนี้

♥ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ NGV เพื่อผู้ประกันตน

1. บริษัท พี-เอ็นเนอริยี จำกัด (มหาชน) จะให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ NGV สำหรับรถที่ใช้ น้ำมันเบนซินและดีเซล โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสามารถผ่อนได้ ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 60 เดือน ผู้ประกันตนที่สนใจจะติดตั้งอุปกรณ์ NGV สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริญญา เบอริโทรศัพท์ 0 2625 3942-3 และ คุณดวงกมล เบอริโทรศัพท์ 08 9632 4999

2. บริษัท ลีอกเลย์ จำกัด (มหาชน) จะให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ NGV เฉพาะรถตู้คอนเทนเนอร์ และรถจักรหัวลากเท่านั้น ผู้ประกันตนที่สนใจติดตั้งอุปกรณ์ NGV สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอริโทรศัพท์ 0 2348 8004

♥ โครงการเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาประหยัดเพื่อผู้ประกันตน

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสินค้าในราคาพิเศษ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ อัตราการผ่อนชำระอัตราพิเศษและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ LG Call center เบอริโทร 0 2466 9999

♥ โครงการลดค่าครองชีพผู้ประกันตนด้านอุปโภคบริโภค

1. **ห้างแม็คโครทุกสาขา (29 สาขา) @ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรไปที่เบอร์ 0 2723 1628**

วิธีการ - ผู้มีสิทธิที่มีบัตรสมาชิกบัตรแม็คโคร ให้นำหลักฐานตามที่แจ้งไว้ ไปแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับรหัสสมาชิก ซึ่งสามารถใช้บัตรสมาชิกซื้อสินค้าราคาพิเศษในโครงการได้ตลอดอายุโครงการ

- ผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัตรสมาชิกแม็คโคร ต้องแสดงหลักฐานตามที่แจ้งไว้ไปทำบัตรที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้าง และสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษในโครงการได้ทันที

2. **ห้างท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา (88 สาขา) @ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรไปที่เบอร์ 0 2351 8800**

วิธีการ - ผู้มีสิทธิที่มีบัตรสปอร์ตรีวอร์ด (Sport Reward)ให้นำหลักฐานตามที่แจ้งไว้ ไปแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับข้อมูลและสามารถใช้ซื้อสินค้าราคาพิเศษในโครงการได้ทันที

- ผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัตรสปอร์ตรีวอร์ด ให้นำหลักฐานตามที่แจ้งไว้ไปทำบัตรที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้าง และสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ในสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิสามารถทราบรายการสินค้าราคาพิเศษโดยสอบัตรสปอร์ตรีวอร์ด ที่ตู้บริการข้อมูลด้านหน้าห้าง ตู้จะพิมพ์รายการสินค้าราคาพิเศษแต่ละวันให้ทราบ

3. **ห้างคาร์ฟูร์ทุกสาขา (23 สาขา) @ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณวลี เบอริโทร 0 2625 4041**

วิธีการ จัดซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิโดยผู้มีสิทธิจะต้องแสดงหลักฐานที่แจ้งไว้ข้างต้น ณ เคาน์เตอร์จ่ายเงิน เพื่อซื้อสินค้าพิเศษในโครงการ

♥ โครงการประกันสังคมสุขใจเมื่อประกันภัยกับทิพย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดหาสิทธิพิเศษด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยให้ส่วนลดในราคาพิเศษ ดังนี้

1. รถยนต์ภาคสมัครใจ ส่วนลด 28% (ส่วนลด 10% และอื่น ๆ 18%)
2. อัคริภัย (เฉพาะบ้านและที่อยู่อาศัย) ส่วนลด 30.5% (ส่วนลดกลุ่ม 23% และ Long-term 7.5%)
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ส่วนลด 18% ในกรมธรรม์ สำหรับภษาอากร บริษัทจะเป็นผู้ชำระแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนทุกประเภทของการเอาประกันภัย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิวัฒน์ ม่วงไหม เบอริโทร 0 2248 0059 ต่อ 2027

♥ โครงการสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารไทยธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. อายุ : มีอายุระหว่าง 21-59 ปี
2. อาชีพ/อายุงาน : ผู้ประกันตน อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
3. รายได้เฉลี่ย : 10,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารยินดีที่จะพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าทุกรายตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

รายละเอียดของสินเชื่อ

1. ประเภทของสินเชื่อ : เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
2. วงเงินกู้ : 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อและค่าอากรแสตมป์)
3. อัตราดอกเบี้ย : MRR + 4%
4. ระยะเวลาผ่อนชำระคืน : 12 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประกันสังคม
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) **ถ้าไม่มี** ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทนได้ (ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน)
5. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
6. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีชื่อเจ้าของบัญชี เพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
BANKTHAI Care Center 0 2626 7777 กด 0 ■

เพิ่มช่องทางการจองรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ



เนื่องจากโครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตน มีผู้สนใจโทรศัพท์มาสั่งจองจำนวนมาก ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มช่องทางการสั่งจองรถจักรยานยนต์เพื่อลดปัญหาการรอ สายนาน

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษ ร่วมกับ 7 บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ยามาฮ่า ฮอนด้า ซูซูกิ การ์ด้า แพล็ตทินัม วาริตะ และไทเกอร์ มีทั้งรถประเภทใช้น้ำมัน และรถไฟฟ้า โดยอัตราการผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 970-1,790 บาท/เดือน นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ขึ้น มีกระแสตอบรับจากผู้ประกันตนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มช่องทางการสั่งจองรถจักรยานยนต์ผ่านทางไปรษณีย์บัตร เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รุ่นและยี่ห้อรถจักรยานยนต์ที่ต้องการ พร้อมระบุว่าจะรับเงินเดือนผ่านทางธนาคารใด ส่งมาที่ ตู้ปณ. 55 ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมไปรษณีย์บัตร เพื่อ

จัดส่งสินเชื่อให้ตรงกับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกลับไปให้ผู้ประกันตน หรือผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองรถจักรยานยนต์ได้ที่ www.sso.go.th แล้วเข้าไปที่หัวข้อโครงการสวัสดิการผู้ประกันตน หรือ www.discountthai.com แล้วแนบเอกสาร ส่งกลับมาที่ตู้ ปณ. 55 ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลังจากนั้น ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสาร อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนจะได้รับสินเชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของธนาคาร สำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติสามารถนัดวันรับรถได้ที่ ณ ตัวแทนจำหน่ายรถทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2956-2150-6 หรือ 0-2931-9300 ■

ไอ-โมบาย และธนาคารออมสิน มอบสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาพิเศษ

สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด มหาชนและธนาคารออมสิน ในโครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาพิเศษ เป็นหนึ่งในโครงการสวัสดิการให้แก่ผู้ประกันตน ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีโทรศัพท์มือถือ คุณภาพดีในราคาพ่อนที่ต่ำกว่าท้องตลาด และได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทุกที่ทุกเวลา พร้อมนำคู่มือ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับแบบย่อติดตั้งลงใน โทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล โครงการโทรศัพท์มือถือราคาพิเศษนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2549 โดยผู้ประกันตน ทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ นี้ได้จาก สำนักงานประกันสังคม และร้าน ไอ-โมบาย ทั่วประเทศ



โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตน ที่สปร.ร่วมกับธนาคารออมสิน และสามารถ ไอ-โมบาย จัดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากว่า แปดล้านคน ทั่วประเทศ ที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือคุณภาพดี ในราคาและเงื่อนไขพิเศษกว่าที่อื่นๆ คือ ไม่ต้องมีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ผ่อนชำระได้นาน และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนทุกระดับรายได้ ได้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป โดยไอ-โมบาย ได้นำ โทรศัพท์มือถือเข้าร่วมโครงการนี้ 2 รุ่น คือ

- i-mobile SS01 โทรศัพท์มือถือที่มีวิทยุ FM ริงโทน 40 โพลีโฟนิค และเกมในตัวเครื่อง ราคาพิเศษสำหรับโครงการ 2,100 บาท จากราคาปกติ 2,490 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารออมสิน 12 เดือน เดือนละ 200 บาท เดือนสุดท้ายจำนวน 110 บาท
- i-mobile SS02 โทรศัพท์มือถือที่มีการใช้งานครบครัน ทั้งกล้องดิจิตอล VGA วิทยุ FM เครื่องเล่น MP3 เครื่องบันทึก และเล่นวิดีโอ ราคาปกติ 4,900 บาท มาพร้อมหูฟังสเตอริโอของ โซนี่ มูลค่า 2,390 บาท รวมมูลค่า 7,290 บาท ราคาพิเศษสำหรับโครงการ 4,900 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารออมสิน 24 เดือน เดือนละ 250 บาท เดือนสุดท้ายจำนวน 130 บาท

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไอ-โมบาย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมมือกับ สปร. ในโครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาพิเศษ โดยได้นำโทรศัพท์ จำนวน 2 รุ่น เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่

มีฟังก์ชันการใช้งานคุณภาพสูง และสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ สำหรับโทรศัพท์รุ่น “SS02” ไอ-โมบาย ได้ติดตั้งคู่มือผู้ประกันสังคมแบบย่อลงในเครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับ นอกจากการดำเนินการร่วมกับ สปร. และธนาคารออมสินแล้ว ไอ-โมบาย จะมีทีมงานออกไปให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย ภายในร้านกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพิเศษนี้”

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินผ่านธนาคารออมสินได้ โดยธนาคารออมสินให้ผู้ประกันตนผ่อนชำระได้ผ่อนสินค้า 12-24 งวด โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีแบบลดต้นลดดอก นับเป็นโครงการสวัสดิการพิเศษที่ช่วยให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศได้มี โทรศัพท์มือถือใช้ในราคาที่ต่ำเป็นพิเศษ อีกทั้งยังไม่ต้องดาวน์ และผ่อนได้นานโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการกู้เงินผ่านธนาคารออมสิน สามารถผ่อนสินค้าผ่าน AEON ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยใช้เวลาอนุมัติสินเชื่อเพียง 10 นาทีเท่านั้น ผู้ประกันตนทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สามารถ ไอ-โมบาย โทรศัพท์ 0-2975-5555 / เว็บไซต์ www.i-mobile.co.th / สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 หรือที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ■

แจ้ง ผู้ประกันตนรับสิทธิสงเคราะห์บุตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานการมีชีวิตรอยู่ของบุตรแล้ว



สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนรับสิทธิกรณี
สงเคราะห์บุตร ตุลาคม นี้เป็นต้นไป ไม่ต้องยื่นหลักฐาน
การมีชีวิตรอยู่ของบุตรแล้ว สปส.พร้อมใช้ระบบ
สารสนเทศช่วยตรวจสอบผู้มีสิทธิแทน เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกและลดภาระผู้ประกันตน

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการทำสำนักงาน
ประกันสังคมได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม ของทุกปี ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตรทุกคนจะต้องยื่นแสดงหลักฐานการมีชีวิตรอยู่ของบุตรเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นภาระ
ยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารของผู้ประกันตน

ดังนั้น เพื่อช่วยลดภาระผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสาร ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือ
กับกรมการปกครอง นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตรอยู่ของบุตร ของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ
รับประโยชน์ทดแทน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ประกันตนไม่ต้องแสดงหลักฐานการมีชีวิตรอยู่ของบุตร
ต่อสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถตรวจสอบหรือมีข้อสงสัยการมีชีวิตรอยู่ของบุตร ทางสำนักงานฯ
จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีดังกล่าว ให้นำหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้
รับหนังสือแจ้ง ส่วนกรณีบุตรที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานการมีชีวิตรอยู่ของบุตรเช่นเดิม

สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนั้น ผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ส่วนบุตรที่จะ
ได้รับการสงเคราะห์นั้นต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ โดยได้รับประโยชน์ทดแทนจาก
สำนักงานประกันสังคมเดือนละ 350 บาท ต่อบุตร 1 คน จนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และขอรับประโยชน์ได้
คราวละไม่เกิน 2 คน ผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ
ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน กด 1 ■

เลื่อนส่งเงินสมทบใน 21 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม



จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกทม.และภูมิภาคในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ สปส.ไฟเขียวขยายเวลาส่งเงินสมทบบรรเทาความเดือดร้อน



นายไพโรจน์ สุขวาสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแก่นายจ้างที่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ถึง 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน กำแพงเพชร แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี ปราชินบุรี จันทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ สปส.จึงได้ขยายเวลานำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างผู้ประกันตนในจังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่ ที่ต้องนำส่งเงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2549 ให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 สำหรับจังหวัดน่าน ที่ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประจำเดือนสิงหาคม 2549-มกราคม 2550 ให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบได้ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2550 และในเขตพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี ปราชินบุรี จันทบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประจำเดือนกันยายน 2549-กุมภาพันธ์ 2550 ให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบได้ภายในวันที่ 27 เมษายน 2550

สำหรับมาตรการหลังน้ำลด สปส.ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งจะประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ในการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกับสถานประกอบการที่ต้องการกู้เงินเพื่อซ่อมแซมต่อไป

ขณะนี้ สปส.จังหวัดที่ประสบภัยดังกล่าว ได้มีหนังสือถึงสถานประกอบการโดยตรงเพื่อให้ทราบถึงประกาศการขยายระยะเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้างที่ต้องการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบ ยื่นคำขอต่อ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาในท้องที่นั้น ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ■



การเลือกสถานพยาบาล ในปี 2550



วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนทุกคนจะหมดอายุแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลตามฐานข้อมูล ปี 2549 ให้ผู้ประกันตน หากสถานพยาบาลใดไม่ต่อสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ทางสปส. จะจัดสถานพยาบาลของรัฐบาลให้ผู้ประกันตน เพื่อออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ประจำปี 2550 ต่อไป



ตามที่บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนทุกคนจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์บัตรใหม่ให้แล้ว โดยจัดสถานพยาบาลตามฐานข้อมูล ปี 2549 ให้ผู้ประกันตน แต่หากสถานพยาบาลดังกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้างในการให้บริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลของรัฐบาลให้ผู้ประกันตน เพื่อดำเนินการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ประจำปี 2550 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2551

หากผู้ประกันตนท่านใดไม่ประสงค์จะใช้บริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเดิม ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตามรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2550 โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนสถานพยาบาลลงในแบบสปส. 9-02 แล้วนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งสถานพยาบาลที่เลือกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานหรือเขตจังหวัดรอยต่อของจังหวัดที่ประจำทำงาน หรือ

2) เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมในเขตจังหวัดที่พักอาศัยหรือเขตจังหวัดรอยต่อของจังหวัดที่พักอาศัย

2. หากผู้ประกันตนลาออกจากงานและไม่สามารถมอบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้บุคคลนั้นได้ ให้นำจ้างส่งคืนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา และตรวจสอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของบุคคลดังกล่าว หากพบว่ายังมิได้ดำเนินการให้นำมายื่นแบบสปส. 6-09 (แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน) ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด

หากนายจ้าง ผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างส่งเงินสมทบ ในวันและเวลาราชการ ■

กองทุนประกันสังคม ลงทุนอย่างไร?



วิน พรหมแพทย์ ■ ■

สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม

ในช่วงที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายสัปดาห์” ลงบทความโจมตีว่า “3 กองทุน ทำผิดพลาดลึกลับ ลงทุนมั่ว ใช้นักการเมือง” ซึ่ง 3 กองทุนนั้นหมายถึง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนวายุภักษ์ 1 บทความดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมาก ผมขอใช้โอกาสนี้ เล่าให้ท่านผู้อ่านทราบว่า การลงทุนของกองทุนประกันสังคมมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้ท่านสบายใจนะครับ

การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนั้น อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนครึบ ซึ่งกรอบการลงทุนนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2549” เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับชื่อที่ยาวมากนี้ ผมขอใช้คำว่า “กรอบการลงทุน” แทนนะครับ

กรอบการลงทุนฉบับนี้กำหนดขึ้นโดยอำนาจของคณะกรรมการประกันสังคมครึบ ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่าๆ กัน โดยผู้แทนในฝ่ายรัฐบาลนั้นล้วนเป็นผู้แทนโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนของฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนั้น มาจากการสรรหาจากสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ ครึบ

โครงสร้างการตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการผ่านระบบผู้แทน (เพราะกองทุนมีสมาชิกมากกว่า 8 ล้านคน การตัดสินใจลงทุนโดยสมาชิกจำนวนกว่า 8 ล้านคนจึงไม่อาจกระทำได้ในทางปฏิบัติครึบ) และสะท้อนให้เห็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างไตรภาคีซึ่งล้วนเป็นผู้สมทบเงินเข้ากองทุน การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองจึงทำได้ครึบ ถึงแม้ว่าปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคมโดยตำแหน่ง แต่หากมีข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะถูกคัดค้านจากผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง หรือผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และจะไม่ได้รับการอนุมัติ

ส่วนผู้แทนฝ่ายที่ปรึกษาอีก 5 ท่านนั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่กรุณาให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางวิชา

DATE	17 ส.ค. 2549	NEWS ID	
SOURCE	ผู้จัดการรายวัน	PAGE	19

สปส.ยันไม่มีใบสั่งการเมือง

ชี้พอร์ตลงทุนหุ้นครึ่งปีแรกกำไร 1.3 พันล้าน

ผู้จัดการรายวัน - สปส.ยันแผนการลงทุนไม่มีใบสั่งการเมือง ยอมรับตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบันมีพอร์ตลงทุนในหุ้นกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท พึ่งครีมีแรกของปีนี้กำไรจากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นกว่า 1.3 พันล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดครึ่งปีแรกผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นเติบโตกว่า 4.99%

นายไพโรจน์ สุทธิมิตรดี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้ทยอยลงทุนในหุ้นตั้งแต่ปี 2546-ปัจจุบัน (30 มิถุนายน 2549) กองทุนมีเงินลงทุนในหุ้นคิดเป็นมูลค่าตลาดจำนวนทั้งสิ้น 26,201.46 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กองทุนมีรู้งบกำไรจากการลงทุนในหุ้นไปแล้ว ในรูปของเงินปันผล และกำไรจากการขาย จำนวน 4,676 ล้านบาท และยังมีการซื้อขายได้ รับสุทธิจำนวน 4,250.89 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่ากองทุนประกันสังคมเป็น 1 ใน 3 กองทุน ที่เข้าลงทุนหุ้นและสูญเสียเงินรวมกันกว่า หมื่นล้านบาทนั้น นายไพโรจน์กล่าวว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะการลงทุนหุ้นของสปส.ไม่ได้ทำแบบกองทุนที่รับรู้งบและที่ขี้ไม่รับรู้งบจำนวนมากกว่า 8,900 ล้านบาท รวมทั้งยังได้เกณฑ์นโยบายลงทุนไว้ด้วยครึบ

ทั้งนี้ เงินลงทุนในหุ้นจำนวน 26,201.46 ล้านบาทคิดเป็น 7.06% ของเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 370,577.40 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวนี้ถือว่าต่ำกว่ากรอบการลงทุนที่อนุญาตให้ลงทุนในหุ้นและเมื่อรวมจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 10 อันดับแรก จะเห็นได้ว่า ก็มีการถือครองหุ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า 10 อันดับแรกของกองทุน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.1% บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 9.04% ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9.02% บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 8.07% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 7.08% บริษัท แอวอนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 4.85% ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.77% ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4.71% บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.เทมโก้ จำกัด (มหาชน) 3.06%

ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549 กองทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงิน 8,272.16 ล้านบาท แบ่งเป็นดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตร และหุ้นกู้เอกชนจำนวน 6,913.68 ล้านบาท และเป็นเงินปันผลรวมทั้งกำไรจากการขายหุ้นจำนวน 1,358.48 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาของการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว 4.99% แต่กองทุนยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเป็นจำนวนมากถึง 1,358.48 ล้านบาท

นายไพโรจน์กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่กำกับโดยคณะกรรมการประกันสังคมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่าๆกัน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีผู้แทนจากทุกฝ่ายมาช่วยกันพิจารณาและตัดสินใจลงทุน

และกองทุนไม่มีการเข้าไปลงทุนได้สิบล้าน ซึ่งคณะกรรมการลงทุนจึงเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง สปส.จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนของผู้ประกันตนว่า 8 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริหาร สำนักงานประกันสังคมของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน จะให้ภาคินางของคณะกรรมการการลงทุน สปส. เป็นไปในลักษณะของการรับใบสั่งการเมือง เพราะโดยธรรมชาติ นายสมชาย มีความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีด้วย ■

ว่าจะได้รับ ว่าจะมีปัจจัยความเคลื่อนไหวเป็นปกติหากการของ การบริหารราชการแผ่นดิน จะไม่มีอะไรแล้ว สปส.จะมีหน้าที่รายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผล

การดำเนินการลงทุนภายใต้ขีดความสามารถพิเศษ และรายงานข้อมูลการลงทุนเป็นประจำ เป็นประจำ สปส.มีมติแล้ว สปส.จะมีหน้าที่รายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามผล

ทั้งๆ ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ไม่ใช่ว่ากองทุนประกันสังคมจะขาดทุน แต่หากขาดทุนแล้วไม่อาจเปิดตลาดได้ทั้งหมด เพราะกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่มากกว่ากองทุนอื่นๆ และมีสมาชิกจำนวนมาก หากมีกองทุนขาดทุนไปกองทุนจะเสียหายอย่างไรบ้าง นักลงทุนผู้ซื้อประกันชีวิตและต่างประเทศจะเข้ามาซื้อหรือไม่ ทำให้ราคาหุ้นกับดัชนี

การต่อคณะกรรมการประกันสังคม กรรมการทั้ง 5 ท่านนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่มีสิทธิออกเสียงครึบ

คณะกรรมการประกันสังคมมีอำนาจตามกฎหมาย ในการกำหนดกรอบการลงทุน เพื่อวางหลักเกณฑ์ว่า เงินกองทุนประกันสังคมนั้น จะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ใดได้บ้าง ถ้าผมนำกรอบการลงทุนฉบับเต็มมาลงไว้ ท่านคงอ่านไม่สนุกแน่ เพราะเป็นภาษากฎหมายล้วนๆ ผมขอสรุปให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจง่ายว่า กรอบการลงทุนฉบับปัจจุบัน กำหนดให้กองทุนประกันสังคมลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ดังนี้

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน ซึ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง



ค้ำประกัน เงินฝากธนาคารที่ได้รับการค้ำประกัน และหุ้นกู้ เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB ขึ้นไป

2. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน ซึ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ พันธบัตรและหุ้นกู้อื่นๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ

ความตั้งใจของคณะกรรมการประกันสังคมที่วางหลักเกณฑ์การลงทุนไว้เช่นนี้ ก็เพราะใช้หลักการ “คุ้มครองเงินต้น” ครับ ท่านจะสังเกตได้ว่า กรอบการลงทุนกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร ฯลฯ ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้มีความมั่นคงสูงมาก โอกาสที่จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยมีเกือบ 100% คณะกรรมการประกันสังคมจึงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า เงินกองทุนส่วนใหญ่ คือมากกว่าร้อยละ 60 ต้องลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มนี้

เงินกองทุนส่วนที่เหลือที่นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนั้น อาศัยหลักการ “ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง (High Risk High Return)” เพราะการลงทุนในพันธบัตรที่ไม่ได้รับการค้ำประกัน หุ้นกู้อื่นๆ รวมทั้งหุ้นสามัญนั้น ก็เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าในกลุ่มแรก แต่เราก็จำเป็นต้องแบ่งเงินกองทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากพอที่จะมีเงินมาจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับท่านสมาชิกครับ ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคมเชื่อว่า อาจจะมีโอกาสอยู่บ้างที่การลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนนี้อาจจะขาดทุน จึงจำกัดไม่ให้ลงทุนเกินร้อยละ 40 และเชื่อว่า การที่เรามีเงินลงทุนส่วนใหญ่ในกลุ่มที่มั่นคง จะช่วยให้กองทุนมีความมั่นคงได้ในระยะยาว

ถึงแม้ว่ากรอบการลงทุนจะอนุญาตให้เราลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 40 แต่กองทุนประกันสังคมในปัจจุบันก็มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มนี้เพียงร้อยละ 15 เท่านั้นเองครับ

นอกจากการลงทุนจะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมีหน้าที่เสนอ**แผนการลงทุนประจำปี** ต่อคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อขออนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่าวจะวางหลักเกณฑ์อย่างละเอียด ว่าเงินสมทบของท่านผู้ประกันตนที่เข้ามาในกองทุนของปีนั้นๆ จะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ใดบ้าง ผลตอบแทนขั้นต่ำเป็นเท่าใด ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใด และระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไร คณะกรรมการประกันสังคมจะมีการถกเถียงกันในหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ก่อนจะมีมติอนุมัติ และเมื่อมีมติอนุมัติแล้ว สำนักงานจึงจะดำเนินการลงทุนได้ หลังจากดำเนินการลงทุนไปแล้ว สำนักงานยังมีหน้าที่รายงานผล

การลงทุนต่อ คณะกรรมการประกันสังคม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของสำนักงานฯ ว่า การลงทุนเป็นไปตามกรอบและแผนการลงทุนที่อนุมัติไว้หรือไม่

ไม่เพียงเท่านั้นครับ เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น

คณะกรรมการประกันสังคมยังได้แต่งตั้ง**คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม** ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน ผู้แทนหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ และมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 2 ท่าน เพื่อเป็นหูเป็นตาแทนท่านผู้ประกันตน

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ทำหน้าที่กลั่นกรองแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน และข้อเสนอการลงทุนต่างๆ ก่อนนำเข้ามาขออนุมัติจากคณะกรรมการประกันสังคม และทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการลงทุนของกองทุนอย่างใกล้ชิด โปรดสังเกตนะครับว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่เพียงการกลั่นกรองและติดตามตรวจสอบ แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจ เพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการประกันสังคมครับ

ท่านผู้ประกันตนน่าจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ว่าเงินของท่านได้รับการดูแลอย่างรัดกุมและรอบคอบ กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนมากกว่า 370,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของสมาชิกมากกว่า 8 ล้านคน การตัดสินใจลงทุนต่างๆ จึงต้องมีหลักเกณฑ์ มีขั้นตอน มีระเบียบที่รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดครับ

ท่านผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 1 และสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนของกองทุนประกันสังคมได้ตลอดเวลาที่ www.sso.go.th นอกจากนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนของกองทุนประกันสังคม กรุณาสอบถามมาที่ oim1@sso.go.th หรือติดต่อที่สำนักบริหารการลงทุน โทร. 0 2956 2410-2 นะครับ





กองทุนประกันสังคม ลงทุนอย่างไร? ■■

รายนามคณะกรรมการประกันสังคม ชุดปัจจุบัน

ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล

นายสุรินทร์
นายบุญศักดิ์
นายณรงค์ศักดิ์
นางอรวรรณ
นายไพโรจน์

จิรวินิช
เจียมปรีชา
อังคะสุพลา
ชยางกูร
สุขสัมฤทธิ์

รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายจิตร
นายประสิทธิ์
นายสมพงศ์
นายรัชชัย
นายชวลิต

เต็มเจริญสุข
จงอัญญากุล
นครศรี
ยงกิตติกุล
อาคมธนะ

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
สภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริหารเครื่องอุปโภคบริโภค
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายประเทือง
นายจำรัส
นายประกาย
นายอินชวน
นายชัยสิทธิ์

แสงสังข์
ไชยลังกา
วิเศษวิสัย
ชันคำ
สุขสมบูรณ์

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย
สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย

ผู้แทนฝ่ายที่ปรึกษา

นาวาตรีวุฒิพงศ์
นายยงยศ
นายพรเทพ
นายตระกูล
นายชาติชาย

พงศ์สุวรรณ
ปาละนิตเสนา
ศิริวนารังสรรค์
วิจินัยภาค
พยุหนาวีชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิทางระบบงานประกันสังคม
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม ชุดปัจจุบัน

ประธานคณะอนุกรรมการ

นายพิชัย

ชอุณหวิธ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายสมพงศ์
นายประสิทธิ์

นครศรี
จงอัญญากุล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริหารเครื่องอุปโภคบริโภค

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายประเทือง
นายชัยสิทธิ์

แสงสังข์
สุขสมบูรณ์

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาติชาย
นายรัชชัย
นายธีระบูลย์
นายธรรมบุญ
รศ.มานพ
นายศรีณย์

พยุหนาวีชัย
ยงกิตติกุล
อินทกำรชัย
อานันท์ไทย
พงศทัต
ศรีณย์เกตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอสังหาริมทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ



ผู้แทนหน่วยงานตรวจสอบ

นางชুমศรี	พจนปรีชา	ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นายกฤษฎา	อุทยานิน	ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นางสาวดวงมณ	ธีระวิภาวี	ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวนพวรรณ	มหามุสิก	ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

นายธนชล	สุริยนาคางกูร	รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม
นางดุขฎิ	อัมรานุรักษ์	ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีกองทุน
นางอบทิพย์	พุกกะวรรณะ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการกองทุน
นางสาววัฒนา	เกิดเพ็ชร	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและควบคุมความเสี่ยง สำนักบริหารการกองทุน
นายวิน	พรหมแพทย์	นักวิชาการประกันสังคม 5 สำนักบริหารการกองทุน

ผลการบริหารกองทุนประกันสังคม 6 เดือนแรกของปี 2549

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 370,577 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (ซึ่งเป็นเงินออมของท่านผู้ประกันตนจำนวนกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศที่สะสมไว้ใช้ในยามเกษียณ) จำนวน 297,940 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนที่ดูแลกรณีเจ็บป่วย ตาย ทูพพลภาพ คลอดบุตร จำนวน 56,642 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนกรณีว่างงานจำนวน 15,994 ล้านบาท เงินลงทุนทั้งหมดแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง (ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน) ร้อยละ 85 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (ได้แก่ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ) ร้อยละ 15

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549 นับตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สำนักงานประกันสังคมบริหารเงินกองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 8,272.16 ล้านบาท (ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและหุ้นกู้จำนวน 6,913.68 ล้านบาท เงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจำนวน 1,358.48 ล้านบาท) ทั้งนี้ กองทุนประกันสังคมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2549) ร้อยละ 4.46

ชี้แจงการคิดเงินบำนาญ

จากบทความเรื่อง “ออมไว้เพื่อวัยเกษียณ” ที่ผมเขียนและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารประกันสังคม ฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2549 หน้า 12) ได้มีท่านผู้ประกันตน กรุณาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามวิธีการคำนวณเงินจำนวนมาก ผมขออธิบายดังนี้ครับ

กรณีคุณนิตยา ทำงานและสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นเวลา 30 ปี สมมติว่ามีรายได้คงที่เท่ากับ 6,000 บาท ต่อเดือน เกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ปี คุณนิตยาจะได้รับเงินบำนาญเท่ากับ 2,550 บาทต่อเดือน และจะได้รับไปตลอดชีวิต ตัวเลขบำนาญจำนวน 2,550 บาท คิดจากสูตรบำนาญชราภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้เป็นกฎกระทรวง ดังนี้ครับ

- กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนให้ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย กรณีคุณนิตยา จะได้รับบำนาญเท่ากับ $20\% \times 6,000 = 1,200$ บาท

- กรณีจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ได้รับเงินบำนาญส่วนเพิ่ม (เปรียบเสมือนโบนัส) อีกร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุก 12 เดือน กรณีคุณนิตยา ซึ่งสมทบเพิ่มเติมอีก 15 ปี จะได้รับบำนาญส่วนเพิ่มเท่ากับ $1.5\% \times 6,000 \times 15 = 1,350$ บาท

รวมได้รับเงินบำนาญ 2,550 บาทครับ ทั้งนี้ ขอแก้คำผิดด้วยว่า ตัวเลข 6,000 บาทนั้น คิดจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ไม่ใช่ 180 เดือนสุดท้าย) นะครับ

ประกันสังคมขึ้นวงเงินค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงาน



พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สาขากองทุนเงินทดแทน

ข้อแต่เพียงว่า...ท่านเป็นลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้างท่านนั้น ไม่ว่านายจ้างของท่านจะขึ้นทะเบียนส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ก็ตาม ท่านย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน หรือได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างตามคำสั่งที่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

กองทุนเงินทดแทน เป็นรากฐานของระบบประกันสังคมของประเทศไทย นับตั้งแต่การจัดตั้งเป็นกองทุนเงินทดแทนปี พ.ศ.2515 การคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ก็เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ประเทศไทยให้ไว้ตามกฎหมายฉบับที่ 102 ว่าด้วยการประกันสังคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

34 ปีผ่านมา เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุจากการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวกที่สุด แล้วสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามวงเงินที่กำหนด เรียกทางทฤษฎีการจ่ายเงินว่าเป็นระบบจ่ายเงินตามใบเสร็จจ่ายได้กรอบวงเงิน (Fee for services with ceiling)

กรอบวงเงินดังกล่าว มีการเพิ่มวงเงินเป็นระยะๆ ตามภาวะเศรษฐกิจสังคม และค่าของเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีเงินทดแทนอย่างอื่นคุ้มครองด้วยอันได้แก่ กรณีทุพพลภาพ ตาย สูญเสียอวัยวะ ฟันฟูสมรรถภาพ ทดแทนการขาดรายได้เมื่อหยุดงานเกิน 3 วัน โดยเงินทดแทนที่จ่ายให้ลูกจ้างนี้ เป็นเงินที่นายจ้างส่งเงินสมทบเป็นรายปีเข้าสะสมเป็นกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบันมีอยู่กว่า 2 หมื่นล้านบาท

หากมองวิเคราะห์เฉพาะกรณีเจ็บป่วย พบว่ามีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปี 2548 มี 169,663 ราย กองทุนเงินทดแทนต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อลูกจ้าง 718,682,123.92 บาท

แต่เดิมการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 3.5 หมื่นบาท 8.5 หมื่นบาท และ 2 แสนบาท โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้กรอบวงเงิน จะขึ้นไปตามความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย การใช้สิทธิเบิกมากที่สุด ร้อยละ 99.4 ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ใช้วงเงินเบื้องต้น 3.5 หมื่นบาท ดังตาราง

วงเงินค่ารักษาพยาบาล/บาท	จำนวนผู้ใช้สิทธิ/ราย	ร้อยละของการใช้สิทธิ	จำนวนค่าใช้จ่าย/บาท	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/บาท
ไม่เกิน 35,000	168,644	99.4	676,154,797.82	4,009.36
ไม่เกิน 50,000	874	0.5	30,952,344.25	35,414.58
ไม่เกิน 85,000	145	0.1	11,595,051.00	79,965.86
รวม	169,663	100	718,682,123.92	4,235.94

การวิเคราะห์ภาพรวมทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และสถิติย้อนหลังของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน พบว่ามีอัตราการลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การสาธารณสุขปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงในหลักประกันกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม จึงมีนโยบายจะปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 4 ระดับ คือ

ระดับ 1 ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท ปรับเป็น 45,000 บาท

ระดับ 2 ค่ารักษาพยาบาล 85,000 บาท ปรับเป็น 110,000 บาท

ระดับ 3 ค่ารักษาพยาบาล 85,000 - 200,000 บาท
ปรับเป็น 110,000 - 200,000 บาท

ระดับ 4 ค่ารักษาพยาบาลเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย์

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคุ้มครองลูกจ้างได้มากขึ้น พร้อมกับการเปิดให้คณะกรรมการการแพทย์ สามารถใช้ดุลยพินิจให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่บาดเจ็บรุนแรงมาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากได้ตามความเหมาะสมจําเป็น

คงต้องรออีกสักนิดเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงเพื่อกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย และกำหนดวันให้มีผลบังคับใช้เสียก่อน ลูกจ้าง-นายจ้าง ก็คงจะอบอุ่นใจกันมากขึ้น

ไม่ต้องมาร้องขอ เพราะการรักษาพยาบาลเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การกำหนดค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสมย่อมจะยังประโยชน์สู่ทุกฝ่ายโดยถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาล และระบบการประกันสังคมที่มีพลวัตสู่การพัฒนาอย่าง...ไม่หยุดยั้ง ■





Q ถาม : ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับอะไรบ้าง

A ตอบ : ทายาทหรือผู้มีสิทธิมีสิทธิจะได้รับมีดังนี้

1. ค่าทำศพ 30,000 บาท (จ่ายให้กับผู้จัดการศพ)
2. เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง ในกรณีส่งเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน
3. เงินบำเหน็จชราภาพ

Q ถาม : ใครคือผู้จัดการศพ

A ตอบ :

1. บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ และได้เป็นผู้จัดการศพ
2. คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนที่มีหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
3. บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

Q ถาม : ผู้ประกันตนจะไปขอรับเงินกรณีชราภาพได้เมื่อใด

A ตอบ : จะขอรับเงินชราภาพคืนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน โดยต้องมายื่นเรื่องขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มียุติ

Q ถาม : เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร

A ตอบ : นายจ้างต้องส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ และต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หรือส่งตัวลูกจ้างโดยใช้แบบ กท.44 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน จากนั้นนายจ้างต้องแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 พร้อมแนบสำเนา กท.44 นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายของลูกจ้าง

Q ถาม : ค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจะได้รับเป็นจำนวนเท่าใด

A ตอบ : ค่ารักษาพยาบาลที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้กับสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเป็นการดูแลลูกจ้างจะเท่ากับจำนวนเงินเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 35,000 บาทต่อการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 1 ครั้ง และกรณีการบาดเจ็บรุนแรงเข้าข่ายที่กฎกระทรวงกำหนด สามารถเบิกเพิ่มตามเงื่อนไขได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ■



คุยกับคุณหมอ..

นายแพทย์พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์

แพทย์อายุรกรรมทั่วไปเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคข้อ



ฉบับนี้ขอพาแวะมาคุยกับนายแพทย์พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์ แพทย์อายุรกรรมทั่วไปเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคข้อ ปัจจุบันท่านทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีคุณหมอได้กรุณาเล่าถึงอาการของ **คุณลุง บัวหมีด** ซึ่งป่วยด้วยโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ให้ฟังว่าท่านมีขั้นตอนและวิธีการรักษาอย่างไร ...



VISITOR : อาการของคนไข้ ในตอนแรกที่พบ เป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณหมอ : จากการสังเกตอาการจากภายนอกที่พบ คนไข้มีอาการค่อนข้างหนัก มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้อง คลื่นไส้ ทานอาหารไม่ได้ และอาเจียนด้วย

VISITOR : คุณหมอได้ทำการตรวจรักษาอย่างไรบ้างครับ

คุณหมอ : ในเบื้องต้นทำการเอ็กซเรย์ ตรวจปัสสาวะ และเจาะเลือด ต่อจากนั้นก็นำเลือดไปเพาะเชื้อ เพื่อหาสาเหตุว่าติดเชื้อจากอะไร

VISITOR : แล้วผลจากการนำเลือดไปเพาะเชื้อออกมาพบว่า เป็นโรคอะไรครับ

คุณหมอ : ตอนแรกยังไม่สามารถระบุโรคได้ แต่เท่าที่ตรวจพบคนไข้มีเกร็ดเลือดต่ำ พบเม็ดเลือดขาว มีมากกว่าปกติ ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวปนออกมาด้วย และคนไข้ก็ยังมีไข้สูงอยู่ จึงได้ทำการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะอีกครั้งหนึ่ง จึงพบว่ามีอาการผิดปกติของอวัยวะภายในหลายระบบ เช่น ปอดอักเสบ น้ำท่วมปอด ไตวาย ต้องส่งเข้ารักษาในห้องไอซียู พร้อมทั้งให้ยาฆ่าเชื้อในเส้นเลือด และใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยย้าระบบหายใจดีขึ้น ต่อจากนั้นได้ทำการฟอกไต สุดท้ายจึงพบว่าคนไข้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู

VISITOR : ขณะนี้คนไข้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณหมอ : อาการก็ดีขึ้นมาก และฟื้นคืนอันตรายแล้ว สำหรับอวัยวะภายในหลาย ๆ ระบบที่เคยล้มเหลวก็ฟื้นฟูขึ้นจนเกือบปกติ ไม่มีอาการแทรกซ้อน ทานอาหารได้ปกติ แต่ยังคงต้องฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดดำให้ต่อ และต้องประเมินอวัยวะภายในเป็นระยะ จนกว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

VISITOR : เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณเท่าไรครับ

คุณหมอ : ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท และคนไข้ยังคงต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอดูอาการให้หายขาดจากโรคฉี่หนู 100%

VISITOR : โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เกิดมาจากสาเหตุอะไรครับ

คุณหมอ : เกิดจากเชื้อที่เรียกว่า Leptospira ปกติจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์จำพวก หนูและกระรอก ส่วนใหญ่จะติดต่อกันโดยการสัมผัสกับปัสสาวะหรือสัมผัสกับสัตว์นั้นๆ โดยตรง เช่น การเดินลุยไปในสถานที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือที่ที่หนูปัสสาวะไว้ก็สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้ครับ

...การระวังรักษาความสะอาด และการเอาใจใส่ดูแลตนเองให้ดี เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและละเลย หากไม่ระวังในสิ่งเหล่านี้แล้ว ตัวเราอาจเป็นตัวนำพาหะของเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายเราเองโดยไม่ทันตั้งตัว ก็อาจเป็นไปได้... ■



เยี่ยมผู้ป่วยกันตน



คุณลุน บัวหนิต

ตอนนี้ความรู้สึกเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว ดิฉันกล้าพูดได้เลยว่า แพทย์และพยาบาลที่นี่ ให้การดูแลเป็นอย่างดี เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของคนไข้ และที่ประทับใจมากก็คือ เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ พยาบาลจะรีบเข้ามาช่วยเหลือในทันที

VISITOR : ทางด้านของนายจ้าง ได้มีส่วนในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ

ผู้ประกันตน : นายจ้างและเพื่อน ๆ พนักงาน ก็มาเยี่ยมกันทุกคน และคอยมาสอบถามอาการอยู่เรื่อย ๆ นายจ้างก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะ

VISITOR : พอทราบไหมว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณเท่าไร

ผู้ประกันตน : เท่าที่ทราบตอนนี้ก็ประมาณ 3 - 4 แสนบาทแล้ว และยังคงต้องพักรักษาตัวต่ออีก

VISITOR : มีความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับการเป็นผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน : บอกได้เลยว่า ประกันสังคมมาช่วยชีวิตไว้จริง ๆ หากเทียบกับการที่โดนหักเงินไปในแต่ละเดือนเพียงไม่กี่ร้อยบาท ถ้าไม่มีประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นที่ต้องจ่าย ตั้ง 3-4 แสนบาท ดิฉันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่ารักษาในครั้งนี้ได้ ขอบคุณนายจ้าง สำนักงานประกันสังคม ตลอดจนแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยใจจริงค่ะ

มาถึงตรงนี้แล้ว ท่านผู้อ่านเห็นด้วยกับ Visitor ไหมครับว่า ภาพลักษณ์เดิม ๆ เกี่ยวกับการให้บริการในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทุกสถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิสวัสดิการใดก็แล้วแต่ การให้บริการสำหรับการรักษาที่เท่าเทียมกันหมด ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ประกันตนที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ดังตัวอย่างเช่นคุณลุน บัวหนิต ฯลฯ ... ■

สภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งบนท้องถนน ในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยมลภาวะ และเชื้อโรคต่าง ๆ มากมาย หากเราไม่ทันระวังตัว เชื้อโรคเหล่านี้ก็พร้อมจะเข้าสู่ร่างกายเรา ได้เสมอ ดังตัวอย่างของคุณลุน บัวหนิต อายุ 29 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท ภัทยาสูตสาหกรรม จำกัด คุณลุน เล่าให้ Visitor ฟังว่า อยู่ ๆ ก็รู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ เหมือนคนจะเป็นไข้ มีอาการหนาวสั่นขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้เดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ

VISITOR : ตอนมาพบคุณหมอมมีอาการอย่างไรบ้างครับ

ผู้ประกันตน : รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ อาการเหมือนกับคนจะเป็นไข้

VISITOR : คุณหมอได้ให้การรักษายังไงบ้างครับ

ผู้ประกันตน : เบื้องต้นหมอได้ตรวจอาการทั่ว ๆ ไป และให้ยากลับไปทานที่บ้าน พอตกกลางคืนอาการยังไม่ดีขึ้น จึงกลับมาพบหมออีกครั้ง คราวนี้คุณหมอได้ทำการเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ทำการเอ็กซเรย์ และให้น้ำเกลือ ต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบแล้ว เพราะไม่รู้สีกตัวเลย

VISITOR : ตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับ

ผู้ประกันตน : ก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะและหมอบอกว่าใกล้จะกลับไปพักที่บ้านได้แล้ว

VISITOR : มารักษาที่นี่ แพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาเป็นอย่างไรบ้างครับ

ผู้ประกันตน : ในความคิดตอนแรกก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะเคยได้ยินมาว่า คนที่ใช้สิทธิประกันสังคมจะได้รับการรักษาที่ไม่ดี แต่



นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2549 ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) จ.นนทบุรี



นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้าน สปส.1506 ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้าน สปส.1506 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549



นางศศิธรณ อนันตกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการระดมความคิดเห็น การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและทันตกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อพิเศษ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อพิเศษ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549